



ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.ต.วามย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. และ สน.บางชัน ตรวจจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ย่านรามอินทรา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท หลังรับร้องเรียน

อย. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และ สน.บางชัน บุกจับร้านค้าในห้างดังย่านรามอินทรา พบลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอาง กว่า 800 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ. พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ-คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภูมรินทร์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางชัน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ในวันนี้ (9 ธ.ค. 52) เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สปป.) ของ อย. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. บางชัน ได้ทำการตรวจสอบร้านค้าในห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ย่านรามอินทรา หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายรายว่ามีการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจำนวนมาก จากการตรวจสอบจำนวน 22 ร้านค้าในห้างดังกล่าว พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ยังไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เลขสารบบปลอมในเครื่องหมาย อย. เช่น กาแฟอ้างลดความอ้วน sexy coffee ,อาหารเสริมอ้างผิวขาวใส ผสมกลูตาไทโอน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ยา เช่น สมุนไพรอ้างลดความอ้วน,ลดไขมัน,สมุนไพรผสมกวาวเครือ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ครีมกระชับรูขุมขน,ครีมเปลี่ยนสีผิว, เครื่องสำอางที่ อย. เคยประกาศว่าพบสารห้ามใช้ ครีมหน้าขาว baschi, ครีมหมอกุฬา, Dr.Japan เป็นต้น จึงนำของกลางจำนวนทั้งหมด 800 รายการ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีในข้อหา

1. ในกรณียา แจ้งข้อหา 1.1 ขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท 1.2 ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

2. ในกรณีอาหาร แจ้งข้อหา 2.1 ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 2.2 ฉลากอาหารเพื่อลด จัดเป็นอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันถึง 1 แสนบาท 2.3 โฆษณาอาหารไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท

3. ในกรณีเครื่องสำอาง แจ้งข้อหา 3.1ขายเครื่องสำอางมีสารห้ามใช้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.2 แสดงฉลากเครื่องสำอางไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.3 ฉลากแสดงแหล่งกำเนิดคุณภาพ ปริมาณ เป็นเท็จไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และอย่าหลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ้างสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ อย. จึงมีความหวังใ้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยขอให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดกระเช้าปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ อย. ร่วมกับ ปคบ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งจำหน่ายทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งแหล่งผลิตอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ ผู้บริโภค ทุกรายก็ตาม หากผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายขอให้แจ้งมายังสายด่วน อย. โทร 1556, อีเมล 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. อาคาร 1 ชั้น 1 ทุกวันเวลาราชการ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 9 ธันวาคม 2552 แลงข่าว 8 / ปีงบประมาณ 2552